

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
วัน อังคาร ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมตื้นอ้อ 1 เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายชिरารุฒิ นันต๊ะรัตน์	ประธานสภาเทศบาล	นายชिरารุฒิ นันต๊ะรัตน์	
2	นายจำรัส ทองคำ	รองประธานสภาเทศบาล	นายจำรัส ทองคำ	
3	น.ส.คณินันต์ย์ พรหมินทร์	เลขานุการสภาฯ	นางสาวคณินันต์ย์ พรหมินทร์	
4	นายสมพบ มณีคำ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	นายสมพบ มณีคำ	
5	นายพรศักดิ์ ไชยชมภู	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	นายพรศักดิ์ ไชยชมภู	
6	นางอรุณรัศมี คำภูแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	นางอรุณรัศมี คำภูแก้ว	
7	นายทรงวุฒิ แก้วสิทธิ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	นายทรงวุฒิ แก้วสิทธิ	
8	นางสมพินธุ์ กิตติยศ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	นางสมพินธุ์ กิตติยศ	
9	นายยุทธพงศ์ ไวยะกา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	นายยุทธพงศ์ ไวยะกา	
10	นายสมาน พรหมวิภา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	นายสมาน พรหมวิภา	
11	นายไพฑูรย์ สุวรรณทา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	นายไพฑูรย์ สุวรรณทา	

ผู้ไม่เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายจรัญ ปัญญาเสน	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	นายจรัญ ปัญญาเสน	ลาป่วย

เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสุรพล วงศ์วัฒน์	นายกเทศมนตรี	นายสุรพล วงศ์วัฒน์	
2	นายบัญญัติ ปันอินทร์	รองนายกเทศมนตรี	นายบัญญัติ ปันอินทร์	
3	นายจินดา สัตนาโค	รองนายกเทศมนตรี	นายจินดา สัตนาโค	
4	นายสมเกียรติ คำใจวัง	เลขานุการนายกเทศมนตรี	นายสมเกียรติ คำใจวัง	
5	นายบรรจง สมศรี	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	นายบรรจง สมศรี	
6	นายประดิษฐ์ นามลักษณ์	ปลัดเทศบาล	นายประดิษฐ์ นามลักษณ์	
7	น.ส.เขมจิรา เนติแพทยกุล	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	น.ส.เขมจิรา เนติแพทยกุล	
8	นายสมพล บั้งเงิน	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายสมพล บั้งเงิน	
9	นายเสรี ว่างแ่	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	นายเสรี ว่างแ่	
10	พ.จ.อ.บุญเอี่ยม มูลสวัสดิ์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน สาธารณสุข	พ.จ.อ.บุญเอี่ยม มูลสวัสดิ์	
11	นางศิริพร มโนจิตต์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	นางศิริพร มโนจิตต์	
12	ส.อ.เสกสรร ปัญญาวัฒน์	นิติกร	ส.อ.เสกสรร ปัญญาวัฒน์	

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557

ประธานสภาฯ -ขอขอบคุณรองประธานสภาฯ ที่ทำหน้าที่เป็นประธานสภาฯ เมื่อคราวการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลาป่วย 1 ราย คือ นายจรูญ ปัญญาเสน

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ - มีกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง เริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้ใดขณะขับรถแล้วใช้มือถือ มีโทษปรับ 400-1,000 บาท
- การงดใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด ขณะประชุมสภาฯ
- กองการศึกษาขอเชิญผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมงานวันเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคมหา
ราชินี วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยเชิงรอย เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป การแต่งการชุด
ปกติขาว

ประธานสภา	1.1 รายงานฐานะการเงินการคลังเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ในส่วนที่แจ้งให้ทราบขออนุญาตให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนที่ 1 รายงานฐานะการเงินเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ขอเชิญ นางศิริพร มโนจิตต์ ได้ชี้แจง
นางศิริพร มโนจิตต์	นำเสนอฐานะการเงินการคลังของเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
ประธานสภา	ขอบคุณนางศิริพร มโนจิตต์
ระเบียบวาระที่ 2	เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมต้นอ้อ 1 เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
ประธานสภา	ขออนุญาตให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุม
นายยุทธพงศ์ ไวยะกา	เรียนประธานสภาฯ กระผมนายยุทธพงศ์ ไวยะกา สมาชิกสภาฯ เขต 2 ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมต้นอ้อ 1 เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ซึ่งได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แล้วเห็นว่ารายงานการประชุมบันทึกได้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งได้บันทึกความเห็นเสนอประธานสภาฯ
ประธานสภา	ขอบคุณประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขในรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ หากไม่มีขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับบองค์ประชุม
เลขานุการสภาฯ	นับบองค์ประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 11 ท่าน ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ขอมติต่อไป
ประธานสภา	ขอมติในที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม ต้นอ้อ 1 เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
เลขานุการสภาฯ	มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง -ไม่เห็นชอบ - -งดออกเสียง 1 เสียง ได้แก่ ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 3	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
	3.1 พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 43,500,000 บาท (สี่สิบสามล้านบาทถ้วน)
ประธานสภา	ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายกเทศมนตรีฯ	-คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 -รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สำหรับหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล มอบให้หัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียด,กองคลัง มอบให้นางศิริพร มโนจิตต์ กองช่างมอบให้ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียด และกองการศึกษา มอบให้ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ชี้แจงรายละเอียด

- ประธานสภาฯ -ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ผู้อำนวยการกองช่างและผู้อำนวยการกองการศึกษา
- ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เริ่มจากสำนักปลัดเทศบาล
- นายพรศักดิ์ ไชยชมภู เครื่องพ่นหมอกควันชำรุดบ่อย กรณีที่ให้ อปท.ช่างเคียงยืมไปใช้ หากชำรุดเสียหาย ใครเป็นผู้ซ่อม งบประมาณจากส่วนไหนซ่อม ใครมีอำนาจอนุญาตให้ยืม
- ปลัดเทศบาล เครื่องพ่นหมอกควันของเทศบาลตามฐานข้อมูล ปี พ.ศ.2557 มีอยู่ 7 เครื่อง ชำรุด 4 เครื่อง กำลังอยู่ระหว่างรอจำหน่าย เนื่องจากหากเก็บไว้จะเป็นภาระในการรักษาซ่อมแซม สำหรับที่มี อปท. ช่างเคียงหรือส่วนราชการอื่นขอยืม ในระเบียบพัสดุหน่วยงานอื่นหรือหน่วยราชการอื่นใดจะมาขอยืมก็มายืมกับเทศบาลฯ ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ยืมได้แก่นายกเทศมนตรีฯ กรณีชำรุดเสียหาย ระหว่างยืมให้ผู้ยืมเป็นผู้ซ่อมแซม จากข้อมูลที่ผ่านมาโครงการการป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็นโครงการที่ช่วยกันรณรงค์ร่วมมือกันทั้งท้องถิ่น อำเภอ ตำบล เพราะว่าทำตำบลเดียวไม่ได้ เนื่องจากมียุ่งเป็นพาหะนำโรค เพราะฉะนั้นต้องร่วมมือกัน ที่ผ่านมามีเทศบาลตำบลปากท่อตำ และ อบต.บัวสลี จะมายืมใช้และบางครั้งเทศบาลตำบลป่าอ้อตอนชั่ยก็ไปยืม อปท.อื่นมาใช้เป็นลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน
- เลขานุการสภาฯ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก้ปัญหาเอดส์ งบประมาณ 50,000 บาท ที่ผ่านมาเทศบาลฯ ได้ดำเนินการแจกพันธุ์ปลาและอาหารปลาให้กับผู้ติดเชื้อ ในปีนี้ขอเสนอให้ปรับเปลี่ยนแนวทางการช่วยเหลือว่าจัดทำเป็นคูปองหรือคล้ายกับว่าเป็นค่าใช้จ่ายประจำวัน
- นางอรุณรัศมี คำภูแก้ว -ขอเสริมเลขานุการสภาฯ จากประสบการณ์ตรง ปลา 1 ถุง อาหารปลา 1 กระสอบ บอกได้เลยว่า ปลาไม่โต ได้เคยเอาพันธุ์ปลาไปแจกให้กับผู้ติดเชื้อมีบางรายไม่รับเพราะว่าบ่อปลาเขาใช้ไม่ได้และนำพันธุ์ปลามาคืนให้กับเทศบาล และอีกอย่างการเชิญผู้ติดเชื้อมาร่วมพิธี มองภาพรวมแล้วไม่เป็นผลดีกับผู้ติดเชื้อเท่าไร
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อทุกปี ที่มีอยู่ไปอัพเกรดเพิ่มไม่ได้หรืออย่างไร แล้วข้อมูลที่รับฟังมาชุดแค่ไหน ที่ คสช.ประกาศมาแล้วว่าจะไม่ให้ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จะให้บริษัทเข้ามารับเหมาและอัพเกรดคอมพิวเตอร์
- ประธานสภาฯ ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ชี้แจง
- หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล -ในส่วนของโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก้ปัญหาเอดส์ เห็นด้วยกับเลขานุการสภาฯ ว่าควรมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินการ เคยพูดคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วว่าน่าจะมีการติดตามผลว่ามีอะไรดีขึ้นหรือเปล่าสามารถลดค่าใช้จ่ายได้จริงไหม จะขอรับไว้แก้ไข และหารือกับคณะผู้บริหารเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการและพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมาย รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการด้วย
- วัสดุคอมพิวเตอร์ ในส่วนของสำนักปลัดไม่ยากเพิ่ม ที่อยู่ในส่วนของงานตรวจสอบภายใน ปัจจุบันการตรวจติดตามงานของอำเภอ จังหวัด จะติดตามทางออนไลน์แล้วจัดส่งเอกสารตาม

ที่หลัง ซึ่งคอมพิวเตอร์ของงานตรวจสอบภายในที่ใช้อยู่ปัจจุบันเก่ามาก ซ่อมมาแล้วหลายรอบ หากซื้อใหม่ น่าจะคุ้มค่าง่า จึงขออนุมัติจัดซื้ออีก 1 เครื่อง

ประธานสภาฯ

ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงคอมพิวเตอร์ที่จะจัดซื้อ

ผู้อำนวยการกองช่าง

คอมพิวเตอร์ที่ขอจัดซื้อ เนื่องจากกองช่างมีเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งซื้อเมื่อประมาณ พ.ศ.2549 มีไว้สำหรับออกงานภาคสนาม งานการประชุมต่างๆ ของเทศบาลฯ

นางสมพินธุ์ กิตติยศ

-โครงการแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง ทุกปีที่ผ่านมาเทศบาลฯจะดำเนินการบรรทุกน้ำวันละ 2-3 เที่ยวไปบริการให้กับหมู่ที่ 14 ซึ่งก็ยังไม่พอใช้ แต่มีชนเผ่าอยู่ 2 ชนเผ่า คือลีซอและมูเซอ มีปัญหาคือมูเซอที่อยู่ข้างในไม่มีน้ำใช้ การให้บริการแตกต่างกัน เราเคยไปดูต้นน้ำ 2 ครั้งที่บนดอย และฝ่ายบริหารกับเจ้าหน้าที่เทศบาลได้ไปดู ไม่ทราบว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว มีแนวทางแก้ไขปัญหาย้ายแล้งแบบยั่งยืนอย่างไร ถ้าจะเจาะบ่อบาดาลก็เจาะจุดเดียวแต่มี 3 กลุ่มที่บ้านปุยคำ และมีระยะทางห่างไกลกันน้ำจะพอใช้หรือไม่และจะเจาะเมื่อไหร่ จะทำประปาภูเขาได้ไหม

-โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว เท่าที่ผ่านมาการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ดีเท่าไร เพราะไม่มีส่วนร่วมมีแต่บุคคลภายนอกไปร่วม และมีจำนวนไม่มาก ในการแก้ไขปัญหาคือต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ครอบครัวมีปัญหาต้องการครอบครัวแบบไหนต้องให้ชัดเจน ต้องให้ผู้เกี่ยวข้องได้อธิบายผู้นำให้ชัดเจน ในการแก้ไขปัญหามีการมีส่วนร่วมของแต่ละหมู่บ้านทุกๆ ที่แต่ละหมู่บ้านเอามาร่วมโครงการเพียงครอบครัวเดียวยังเอามาไม่ได้เลย ค่าใช้จ่ายที่เสียไปได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า

เลขานุการสภาฯ

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท ขอทราบรายละเอียดโครงการ มีรูปแบบแนวทางอย่างไร ทำไมจึงตั้งงบประมาณไว้เยอะ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจง

นายกเทศมนตรีฯ

ปัญหาการแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง บ้านปุยคำ หมู่ที่ 14 ขออนุญาตให้นายจินดา สัตนาโค รองนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง ส่วนโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ให้นายบัญญัติ ปันอินทร์ รองนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง

นายจินดา สัตนาโค

การแก้ไขปัญหาคาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค บ้านปุยคำ หมู่ที่ 14 การดูแลในเบื้องต้นได้บรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย ส่วนวิธีการแก้ไขปัญหาคือได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีฯ ให้ไปสำรวจแหล่งต้นน้ำต่างๆ ไม่ว่าจะ เป็นของหมู่บ้านปุยคำส่วนล่าง ที่เป็นชนเผ่าปืซู หรือคันทันอันหรือกะเหรี่ยง ในส่วนของปืซู ได้ขึ้นไปสำรวจแนวภูเขา แนวน้ำซึ่งเป็นแหล่งน้ำประปาภูเขาที่จะสามารถดำเนินการจัดทำได้ ได้ขึ้นไปสำรวจพร้อมกับนางศรีมอย ชะเอมทอง รองปลัดเทศบาล และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอำเภออีกท่านหนึ่ง จำนวน 1 ครั้ง ไปดูปริมาณน้ำแล้วในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน ปริมาณน้ำมีไม่เพียงพอที่จะนำงบประมาณไปลงทุนได้ หากผ่านฤดูในช่วงเดือน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน น้ำภูเขาสามารถที่จะหล่อเลี้ยงทั้งชนเผ่าปืซู ลีซอ หรือมูเซอได้ แต่ในเมื่อการสำรวจทั้ง 3-4 ครั้ง ดูแล้วน้ำต้นทุนที่จะนำมาใช้ในช่วงฤดูแล้งที่เทศบาลฯได้จัดส่งน้ำบรรเทาความเดือดร้อนมีไม่เพียงพอที่จะนำงบประมาณลงไปทำ จึงเป็นที่มาของการนำเสนอเพื่อรับความเห็นชอบจากสมาชิกสภาฯ ได้

พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการเจาะบาดาลซึ่งก็ยังไม่ครบกระบวนการในการแก้ไขปัญหาครบทั้งหมด เนื่องจากว่าขณะนี้งบประมาณเพียงแคไปเจาะน้ำบาดาล หรือหาน้ำต้นทุนที่จะนำมาใช้ทำน้ำบาดาลบริการให้กับประชาชนหมู่ที่ 14 ส่วนของชนเผ่ามูเซอ หากว่าในเบื้องต้นสามารถดูแลแก้ปัญหาให้กับส่วนใหญ่ได้ ณ ตรงนี้อยู่ในระหว่างขอความเห็นชอบจากสภาฯ ในการขุดเจาะบาดาลแล้วงบประมาณที่จะต่อเนื่องคือส่วนของการทำระบบประปาซึ่งจะต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ส่วนของมูเซอคิดว่าหากเราแก้ไขปัญหากลางที่เป็นส่วนใหญ่ได้แล้วในการบรรเทาความเดือดร้อนก็คงจะหาวิธีในอนาคตต่อไป

ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายบัญญัติ ปันอินทร์ ชี้แจง

นายบัญญัติ ปันอินทร์

-ตำบลสุขภาวะ เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเป้าหมายของ สสส.ที่กำหนดให้ตำบลป่าอ้อดอนชัย กำหนดให้มีนโยบาย 7+1 ที่ได้เรียนรู้ศึกษากันมาเกือบ 2 ปี เรากำลังขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม การจัดสวัสดิการสังคมหรือเกษตรกรรมยั่งยืนจนถึงสิ่งแวดล้อม ความรู้- สภาเด็กและเยาวชน การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ภัยพิบัติ หรือการพัฒนาสุขภาพทางด้านชุมชน ประเด็นที่ สท.สมพินธุ์ กิตติศ สอบถามว่าทำไมเราจัดโครงการครอบครัวผู้ด้อยโอกาสแต่ไม่มีผู้เข้าร่วมโครงการ ข้อนี้เป็นปัญหาที่กำลังติดตามอยู่ เหตุผลทำไมผู้ด้อยโอกาสจึงไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร เกณฑ์กันมาโดยผู้ใหญ่บ้าน เป็นปัญหาที่เราจะต้องพัฒนาในเรื่องของตำบลสุขภาวะ ปัญหาครอบครัว เริ่มจากเศรษฐกิจ ปัญหาพัฒนาการศึกษา ความเป็นอยู่ประชาชนมัวแต่ยุ่งอยู่กับการทำมาหากิน จึงให้ความสนใจในเรื่องของโครงการนี้น้อยไป แต่คิดว่าตำบลสุขภาวะคงจะขับเคลื่อนอย่างน้อยก็จะปลูกจิตสำนึกเหมือนกับที่ทำโครงการขยะ ถึงแม้เป้าหมายที่ตั้งไว้จะสูงแต่อย่างน้อยเราก็คิดว่าความตระหนักต้องใช้เวลา นำเรียนว่าเฉพาะพวกเราฝ่ายเดียว จะเป็นเทศบาลหรือผู้นำท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองเชียงราก็ต้องใช้เวลา จะนำคำแนะนำจาก สท.สมพินธุ์ กิตติศ นำไปพัฒนาอีกส่วนหนึ่ง

-ประเด็นที่ 2 ทำไมต้องตั้งงบประมาณโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวไว้ตั้ง 50,000 บาท เหตุผลสืบเนื่องจากตำบลสุขภาวะ เรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยหลักจริงๆ แล้ว เรากำลังจะพัฒนาไปสู่ตำบลแห่งการท่องเที่ยว เพื่อปีที่ผ่านมาได้ทำทะเบียนโฮมสเตย์ไว้ส่วนหนึ่ง ผลออกมาว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้ ได้มีช่างชุมชน ประมาณ 40 คน มาขอพัก จึงอยากพัฒนาไปอีกระดับหนึ่ง นอกจากโฮมสเตย์แล้วจะพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และแหล่งการท่องเที่ยว เพราะขณะนี้มียัดร่องขุนเป็นตัวนำแหล่งท่องเที่ยวที่จะจัดทำกำลังทำความเข้าใจกับเยาวชนว่าจะช่วยกันในเรื่องของการป็นหน้าผาแถวบ้านปุยคำ อีกจุดหนึ่งคือแคมป์ไฟของชนเผ่า จะมีในฤดูหนาว หรือว่าจะป็นป่าชุมชนของ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 16 เป็นการท่องเที่ยวป่าเชิงนิเวศนัเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจ เงินจำนวน 50,000 บาท คงไม่มากไม่น้อยเกินไปสำหรับการเริ่มต้น

ประธานสภาฯ

ขอบคุณนายบัญญัติ ปันอินทร์ /ขอเชิญนายจำรัส ทองคำ รองประธานสภาฯ

นายจำรัส ทองคำ

เกี่ยวเนื่องกับเทศบาลตั้งงบประมาณแต่ไม่โดยตรง รองนายกฯ ได้ตอบปัญหาเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่ท่านรับผิดชอบ อยากสอบถามว่า 2-3 ปี ได้ยินคำว่าตำบลสุขภาวะ ประเด็นว่า ณ วันนี้ สุขภาวะ สุขภาพของตำบลสุขภาวะของประชาชนดีขึ้นอย่างไร น่าจะปรับเปลี่ยนไปดำเนินการ

โครงการอื่นที่จะพอเป็นประโยชน์กับประชาชน อยากสอบถามว่า ตำบลสุขภาวะมีความคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไร ตัวชี้วัดอะไรต่างๆมีไหม จาก 2-3 ปี ที่ผ่านมามีขึ้นมากน้อยเพียงไหน อย่างไร

ประธานสภาฯ

นายบัญญัติ ปันอินทร์

ขอเชิญนายบัญญัติ ปันอินทร์ ชี้แจง

ขณะนี้อยู่ในระยะขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ ได้เริ่มตำบลสุขภาวะเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2556 มีอยู่ 7 ประเด็น การขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ จะขับเคลื่อนไปหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นสุขภาวะ อาชีพ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ทั้งหมดมีอยู่ 7-8 ประเด็น

-ประเด็นที่ 1 นโยบายด้านการจัดการจัดการบริหารท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้ว คงจะเห็นแล้วว่าแผนหรือเทศบัญญัติ มาจากแผนของหมู่บ้านโดยจัดเรียงลำดับความสำคัญของหมู่บ้านมาสู่แผน สู่เทศบัญญัติฯ ซึ่งก่อนๆมาอาจจะไม่ใช่วิธีการนี้

-ประเด็นที่ 2 เรื่องของสุขภาวะ คือนโยบายสาธารณะ ด้านการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน มีอยู่ 2 กองทุน คือ 1)กองทุน สปสช.ที่กำลังขับเคลื่อน 2)กองทุนสวัสดิการชุมชน อยู่ในระหว่างการขับเคลื่อน

-นโยบายด้านสาธารณะเกษตรกรรมยั่งยืน จะเน้นในเรื่องเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่การผลิต การจำหน่าย และการตลาด คิดว่าต้องใช้เวลาอีกสักพัก

-นโยบายเกี่ยวกับการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีนี้เป็นปีแรกไปพัฒนาป่าไม้และชุมชน

-สภาเด็กและเยาวชน เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา

-การดูแลสุขภาพชุมชน ได้เข้าผ่านการอบรมไม่ว่าการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตลอดจนพยายามจัดตั้งโฮงเฮียนสร้างสุขคนเฒ่า ให้ครบทุกพื้นที่ภายในสิ้นเดือนนี้ว่าจะครบ ดูแล อพส., จะเห็นได้ว่าได้นำเอาหน่วยราชการหลายๆแห่ง สถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาดูแลคนพิการ จะเห็นว่าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติในเรื่องของแผ่นดินไหว จัดสรรงบประมาณดูแลสุขภาพผู้ประสพภัยแผ่นดินไหวโดยไม่ใช้เงินงบประมาณจากส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพจะเห็นว่าพยายามอยู่และขณะนี้ดำเนินการจัดทำข้อมูลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ให้ครบทุกกลุ่ม หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการงานวิจัยชุมชน วิจัยหมู่บ้าน มอบหมายให้นางศรีมอย ชะเอมทอง รองปลัดเทศบาล ดำเนินการอยู่ 2 ประเด็น ขออนุญาตให้นางศรีมอย ชะเอมทอง เพิ่มเติมรายละเอียดต่อไป

นางศรีมอย ชะเอมทอง

การดำเนินงานตำบลสุขภาวะ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ในเบื้องต้นการที่เป็นลูกข่ายเทศบาลตำบลบ้านต๋อม หากว่าแม่ข่ายมีกิจกรรมอะไร ไม่ว่าจะเป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เทศบาลตำบลบ้านต๋อมก็จะเชิญเข้าร่วมการนำเสนอตำบลสุขภาวะที่เป็นส่วนภูมิภาคและระดับส่วนกลางนอกจากนั้นแล้วจะมีกิจกรรมที่นำมาทำในพื้นที่ตำบลป่าอ้อดอนชัย เพื่อที่จะเข้าสู่ตำบลสุขภาวะจริงๆ เบื้องต้นขณะนี้ดำเนินการสำรวจข้อมูลของทุกครัวเรือนในตำบลป่าอ้อดอนชัย เรียกว่าสำรวจข้อมูล 7 ด้าน ความก้าวหน้า อยู่ในช่วงจัดเก็บข้อมูลทุกหมู่บ้านแล้ว แต่ยังมีบางหมู่บ้านที่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ มีการนำข้อมูลมาบันทึกแล้วประมวลผล เป็นข้อมูลที่สะท้อนปัญหาของหมู่บ้านครบ 7 ด้าน หมู่บ้าน

สามารถรับทราบปัญหาของหมู่บ้านตนเอง และสามารถนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง

-งานวิจัยชุมชน อยู่ในระหว่างดำเนินการ

หลังจากนั้นจะมีงานที่ต่อยอดไปอีกเรื่อยๆ จนถึงขั้นที่ตำบลป่าอ้อดอนชัยจะได้เป็นตำบลสุขภาวะ

ประธานสภาฯ

ขอบคุณนางศรีมอย ชะเอมทอง

ขอเชิญนายจำรัส ทองคำ

นายจำรัส ทองคำ

พอประมาณได้ว่าขณะนี้อยู่ในช่วงเตรียมการ ขอให้เริ่มดำเนินการในเร็ววันเนื่องจากมีประชาชนรอดูผลงานอยู่ ในส่วนของโครงการต่างๆ อยากให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ใครรับผิดชอบเรื่องอะไรอย่างไร ที่ไหน เมื่อไหร่กับใคร มีการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

นายไพฑูรย์ สุวรรณทา

หมู่ที่ 14 ถนนชำรุดบริเวณหน้าโรงเรียน และหน้าวัดจะแก้ไขปัญหาอย่างไรก่อนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจะมาซ่อม เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับผู้สัญจร

นายกเทศมนตรีฯ

เสนอว่าพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 ให้จบก่อน ให้ไปอยู่ในวาระอื่นๆ

ประธานสภาฯ

สอบถามในที่ประชุมว่ามีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีก

นายทรงวุฒิ แก้วสิทธิ

-สอบถามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ ผ่านไปยังนายจินดา สัตนาโค ว่าที่ผ่านมา มีโครงการที่จะจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ และซุ้มต่างๆ ยังไม่เห็นดำเนินการแล้วพ่วงมากับการท่องเที่ยวของนายบัญญัติ ปันอินทร์ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ จากกิจกรรมที่ผ่านมางานประกวดแข่งขันโพล์ซอง ก็ขาดการประชาสัมพันธ์

-ถนนสายหน้าเทศบาลฯ ขอให้ชี้แจงว่าได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว ซึ่งเวลาได้ล่วงเลยมาหลายเดือนแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน มาจนถึงปัจจุบัน

ประธานสภาฯ

แจ้งให้ สท.ทรงวุฒิ แก้วสิทธิ ว่าในประเด็นนี้ขออยู่ในระเบียบวาระอื่นๆ

นายกเทศมนตรีฯ

กรณีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้นายจินดา สัตนาโค รับผิดชอบ จึงขออนุญาตให้นายจินดา สัตนาโค เป็นผู้ชี้แจง

นายจินดา สัตนาโค

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการมาโดยตลอด เรียนให้ทราบดังนี้

1) ดำเนินการปรับปรุงห้องสารสนเทศ

2) ป้ายหน้าเทศบาลฯ มอบผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณดำเนินการ

3) ส่วนอื่นๆ มอบหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้ชี้แจง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ นายจินดา สัตนาโค ได้ประสานงานและได้ดำเนินการมาโดยตลอดตั้งแต่ที่ได้อนุมัติงบประมาณ ล่าสุดได้ดำเนินการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ ติดอยู่บริเวณห้องสารสนเทศ เป็นการรายงานข้อมูลประชากรตำบลป่าอ้อดอนชัย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวนการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม ส่วนโครงการอื่นได้ชะลอไปก่อนเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด

นายจำรัส ทองคำ

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลฯ มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์น่าจะให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ได้ทำงานอย่างเต็มที่ เมื่อก่อนในการมาติดต่อราชการจะมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คอยแนะนำ แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ยังทำงานประชาสัมพันธ์อยู่หรือไม่อย่างไร ในการ

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต้องให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ดูแลตามช่องทางต่างๆ ที่จะประกาศให้ประชาชนทราบ แต่มีเงียบหายไปทำให้ประชาชนเข้าใจเทศบาลน้อยลง ถ้าจะรื้อฟื้นขึ้นมาไม่ใช่เรื่องเสียหายหรือยุ่งยากอะไรมากมาย เป็นการใช้คนไม่ถูกกับงาน

ประธานสภาฯ

ขอบคุณนายจรัส ทองคำ ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง

นายกเทศมนตรีฯ

สำหรับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ปัจจุบันยังมีอยู่ ซึ่งโดยปกติการทำงานในส่วนของสำนักปลัดมีงานเยอะ จึงดึงเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ไปช่วยงานหากจะให้ไปนั่งประชาสัมพันธ์ตลอดเวลาคงเป็นไปได้ไม่ได้ ต้องให้ไปช่วยงานอย่างอื่นบ้าง โดยเฉพาะโยงไปถึงตำบลสุภาวะที่เราต้องทำในเรื่องการวิจัยชุมชนต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ทุกท่านไปลงหมู่บ้าน ตรงนี้อาจอ่อนลงไปบ้างแต่ก็ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนว่าถ้าหากมีประชาชนมาติดต่อหากเจอพนักงานคนไหนแล้วให้พนักงานคนนั้นแนะนำอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ในส่วนของการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน พยายามที่จะอาศัยช่องทางต่างๆ ที่จะประชาสัมพันธ์ บางจุดก็มีข้อบกพร่องบ้าง

ประธานสภาฯ

สอบถามสมาชิกสภาฯ ว่ามีท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เลขานุการสภาฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว งบประมาณตั้งไว้ 70,000 บาท ลดจำนวนลงได้หรือเปล่าแล้วไปเพิ่มโครงการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการและพัฒนาอาชีพของผู้พิการ งบประมาณตั้งไว้ 20,000 บาท ซึ่งน้อยเกินไป

ประธานสภาฯ

ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลชี้แจง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ในส่วนของวัสดุงานบ้านงานครัว ส่วนใหญ่จะจัดซื้อจำพวกน้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้กวาด ซึ่งวัสดุสำนักงานได้ตั้งงบประมาณไว้ที่สำนักปลัดหน่วยเดียว แต่ดูแลทั้งสำนักงาน การปรับลดอย่างไรแล้วแต่ความเหมาะสมแต่จะแจ้งให้ทราบว่า การจัดซื้อในแต่ละครั้งใช้เงินครั้งละไม่น้อยเหมือนกัน ส่วนที่นอนหมอนมุ้งคงใช้อย่างเต็มที่ในปีหนึ่งบางครั้งก็ชำรุด เพราะว่าเป็นของส่วนรวมและของใช้บางอย่างก็ต้องเป็นเฉพาะบุคคลจะใช้ร่วมกันไม่ได้

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีก

นางอรุณรัศมี คำภูแก้ว

ค่าช่วยเหลือเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นค่าช่วยเหลือเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 โดยหลักการการดำเนินการต้องทำอย่างไรในการช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ เชื่อว่าสมาชิกสภาทุกท่านอยากมีส่วนร่วม และอยากเปิดโอกาสที่จะช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ ในปีที่ผ่านมาคณะผู้บริหารดำเนินการอย่างไร

ประธานสภาฯ

ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจง

ปลัดเทศบาล

ในส่วนของ การให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ได้มีหนังสือสั่งการ เมื่อ พ.ศ.2550 ด้านแรกการจะช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่ภายในพื้นที่ต้องใช้เงินงบประมาณของท้องถิ่นไปช่วย ต้องตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามหนังสือของกรมการปกครอง ปี พ.ศ.2543 ในส่วนของการช่วยเหลือเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส เป็นการให้ทุนว่าจะให้กี่บาท ถ้าเป็นทุนการศึกษาไปดูระเบียบกระทรวงศึกษาว่าให้ทุนระดับปริญญาตรี มัธยม ประถมศึกษาว่าเท่าไร

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ขอคุณปลัดเทศบาล ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ
โครงการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการและพัฒนาอาชีพของผู้พิการ
งบประมาณตั้งไว้ 20,000 บาท ซึ่งน้อยมากซึ่งไม่ทราบว่าจะไปทำอะไรได้มาก ไม่ทราบว่าป็น
รูปแบบแนวทางอย่างไร เปรียบเทียบเราต้องให้ความสำคัญว่าการที่เราจะทำอาคารใหญ่โตตั้ง
งบประมาณไว้ ค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 100,000 บาท
น่าจะแบ่งเบาจากส่วนอื่นมาเพิ่มให้อีก

นายบัญญัติ ปันอินทร์
สำหรับปีก่อนๆ เทศบาลฯไม่เคยตั้งงบประมาณสำหรับตัวนี้ไว้เลย โดยพื้นฐานข้อมูลเดิม ปี พ.ศ.
2557 มีผู้พิการอยู่ประมาณ 150 คน ผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือประมาณ 50 คน โดย
ประเมินจากคุณภาพชีวิตและความพิการของแต่ละคน จริงๆ แล้วสัดส่วนที่จะมาช่วยประมาณ
25-30 คน จะมีโครงการที่จะเอื้ออำนวยต่อผู้พิการบางส่วนอยู่ 2-3 โครงการ คือส่วนที่ 1 จะมี
ศูนย์พัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุจะพ่วงผู้พิการเข้าไปด้วย อย่างโครงการโรงแยงเสี้ยนสร้างสุขคนเฒ่าจะมี
ผู้พิการเข้าร่วมด้วยบางส่วน เพราะฉะนั้นในการตั้งไว้ 20,000 บาท คงจะเป็นการพัฒนาบางส่วน
เฉพาะผู้พิการ คาดว่าจำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000 บาท อาจจะไม่หมด เพราะว่าจะป็น
พื้นฐานเบื้องต้นในการดูแลเพื่อจะดูคุณภาพชีวิต ดูทิศทางว่าจะป็นไปในทิศทางไหน

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ
ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุด้วย
สืบเนื่องมาจากปัจจุบันส่วนราชการหรือกระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการต่างๆ ก็ต้องหันมาเอา
ใจใส่ดูแลผู้พิการ ตรงนี้เป็นแนวทางหนึ่งที่จะต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการมา
ใช้บริการ ในส่วนของการก่อสร้าง กงช่างได้คำนวณออกมาแล้วใช้งบประมาณ 100,000 บาท จะ
ตั้งน้อยกว่านี้ก็สร้างไม่ได้หรือจะตั้งมากกว่านี้ก็เกินไป

ประธานสภาฯ
นายสมพบ มณีคำ
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย
สอบถามเกี่ยวกับกองการศึกษา เรื่องเงินอุดหนุนโรงเรียน อยากทราบว่าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีการ
พูดคุยหรือตกลงในการส่งโครงการกันอย่างไรเพราะแต่ละโรงเรียนอุดหนุนไม่เท่ากัน แล้วในส่วนของ
ตัวโครงการเอง เช่น โครงการของโรงเรียนบ้านห้วยทรายอยากทราบว่ามีการพิจารณาโครงการกัน
อย่างไร โครงการว่ายน้ำช่วยรักษชีวิต จะสอดคล้องกับพื้นที่หรือไม่ถ้ามีสระว่ายน้ำในพื้นที่ก็ถือว่าดี
แต่หากไม่มี ก็ต้องมีการขนส่งเด็กอีก ความปลอดภัยสำหรับเด็ก

ประธานสภาฯ
ปลัดเทศบาล
ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง
การให้เงินอุดหนุนโรงเรียน นายกเทศมนตรีฯ ได้เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่มาประชุม
หารือกันในที่ประชุมได้ตกลงกันว่างบประมาณของเทศบาลน่าจะมีเท่าเดิมค่าใช้จ่ายทั้งหลายของ
โรงเรียนก็น่าจะคิดค่าเหมือนกับปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่ว่ามีโรงเรียนบางโรงเรียนที่ไม่ประสงค์ขอรับ
เงินอุดหนุน เช่น โรงเรียนบ้านปุยคำ กับอีกหนึ่งโรงเรียน มีความประสงค์อยากให้เทศบาลฯ จัดซื้อของ
เล่นไปไว้ที่โรงเรียน เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด หากมีเงินงบประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นมากกว่า
43,500,000 บาท ก็จะนำปัญหาตรงนี้ของโรงเรียนมาทำเป็นเทศบัญญัติเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ ขอบคุณปลัดเทศบาล ตามที่ สท.สมทบ มณีคำ สอบถามโครงการร่วยน้ำช่วยรักษีวิต ขอเชิญนาย
จินดา สัตนาโค ชี้แจง

นายจินดา สัตนาโค ทางโรงเรียนมองเห็นแล้วว่าในส่วนของข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับ ซึ่งเด็กๆ ไม่ควรเสียชีวิตด้วยเรื่องของน้ำ
เนื่องจากไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับการร่วยน้ำ หรือเรียนรู้กับน้ำมาก่อน เพราะฉะนั้นที่โรงเรียนห้วยทราย
ทำโครงการนี้มาเป็นเรื่องที่ดีมาก ส่วนตัวงบประมาณจัดหาสถานที่ที่มีความเหมาะสมและปลอดภัย
มีครูฝึกสอนที่มีความชำนาญ

ประธานสภาฯ ขอบคุณนายจินดา สัตนาโค
ขอเชิญนายบัญญัติ ปันอินทร์

นายบัญญัติ ปันอินทร์ ขอตอบคำถามของ สท.สมทบ มณีคำ เกี่ยวกับโครงการร่วยน้ำช่วยรักษีวิต จำนวน 20,000 บาท
ของโรงเรียนบ้านห้วยทราย ทางโรงเรียนชี้แจงมาว่ามีโรงเรียน 2 โรงเรียนที่ใช้โครงการนี้ ร่วยน้ำ มีวิธีการ
คือพาเด็กไปร่วยน้ำที่สระน้ำในตัวเมือง เหตุผลที่ทำให้เด็กช่วยเหลือตัวเองได้ กรณีที่ตกน้ำ เล่นน้ำ
หรือจมน้ำ และเกี่ยวโยงที่เทศบาลว่าน่าจะมีสระร่วยน้ำประจำตำบล นอกเหนือจากในระบบแล้ว
ควรจะใช้กับนักเรียนนอกระบบด้วย นายกเทศมนตรีฯก็รับหลักการไว้ แต่ว่าค่าใช้จ่ายสูงถ้าเป็นไปได้
ได้สนามกีฬาอาจจะจัดทำเป็นสระร่วยน้ำตำบล คิดว่าจะเป็นนโยบายในคราวต่อไปว่า
นอกเหนือจากการพัฒนาเด็กในระบบแล้ว ยังมีเด็กที่เรียนตามในเมือง ต่างอำเภอ หรือต่างจังหวัด
ที่ไม่มีโอกาสได้ใช้บริการด้านการร่วยน้ำ

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายจรัส ทองคำ

นายจรัส ทองคำ มีประเด็นคำถามเกี่ยวกับการปลูกดอกถนนเส้นทางผ่านตำบล ดูจากร่างเทศบัญญัติฯ ในส่วนของ
งานเกษตร ไม่มีโครงการเกี่ยวกับการปลูกดอกไม้ ยังมีโครงการอยู่หรือไม่อย่างไร ถ้ามีอยากให้
เตรียมการแต่เนิ่นๆ เพราะว่าช่วงปีที่ผ่านมากกว่าต้นดาวกระจายจะออกดอกก็ได้ล่วงเลยบรรยากาศ
ของการท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว และอยากให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ในส่วนอื่นๆ ด้วย มีการทาสีป้าย
ต่างๆ ประชาสัมพันธ์ให้ดูดีกว่าปีที่ผ่านมา

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง

นายกเทศมนตรีฯ โครงการถนนสายดอกไม้ ยังคงมีอยู่ ซึ่งในปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องของการลองผิดลองถูก ในปีนี้ได้
เตรียมการมาตั้งแต่การเก็บเมล็ดพันธุ์ ซึ่งได้ทดสอบแล้วมีคุณภาพ จึงไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในส่วน
นี้ ในการปลูกดอกจะให้พนักงานเทศบาลดำเนินการ แต่การดูแลรักษาอาจให้ชุมชนช่วยดูแลบ้าง

ประธานสภาฯ ขอบคุณนายกเทศมนตรีฯ

 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปราย เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อีกหรือไม่ หากไม่มีขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์
ประชุม

เลขานุการสภาฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน

ประธานสภาฯ ขอมติเห็นชอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 จำนวน 43,500,000 บาท (สี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)

เลขานุการสภาฯ มติที่ประชุม -เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง
-ไม่เห็นชอบ -
-งดออกเสียง 1 เสียง ประธานสภาฯ

3.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวนระหว่าง 3-7 คน

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติว่าจะแต่งตั้งกี่คน
นายสมทบ มณีคำ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 คน
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น หากไม่มี จะขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อ จำนวน 3 ท่าน และมีผู้รับรอง 2 คน
นายยุทธพงศ์ ไวยะกา เสนอ นายสมทบ มณีคำ
ผู้รับรอง 1. นางอรุณรัศมี คำภูแก้ว
2. นายจำรัส ทองคำ
นายไพฑูรย์ สุวรรณทา เสนอ นางอรุณรัศมี คำภูแก้ว
ผู้รับรอง 1. นายทรงวุฒิ แก้วสิทธิ
2. นายพรศักดิ์ ไชยชมภู
นายสมทบ มณีคำ เสนอ นายทรงวุฒิ แก้วสิทธิ
ผู้รับรอง 1. นายสมาน พรหมวิภา
2. นายพรศักดิ์ ไชยชมภู
ประธานสภาฯ ขอมติเห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1) นายสมทบ มณีคำ
2) นางอรุณรัศมี คำภูแก้ว
3) นายทรงวุฒิ แก้วสิทธิ

3.3 พิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติของสมาชิกสภาฯ ที่มีได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติฯ วันไหน
นายจำรัส ทองคำ เสนอวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-14.00 น.
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น หากไม่มี ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม
เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมแล้วมีจำนวน 11 ท่าน
ประธานสภาฯ ขอมติกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติของสมาชิกสภาฯ ที่มีได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ วันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-14.00 น.

3.4 พิจารณากำหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรรูป

ประธานสภา	ขอเชิญคณะกรรมการแปรรูปเสนอวันกำหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรรูป
นายสมทบ มณีคำ	เสนอวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป
ประธานสภา	คณะกรรมการแปรรูปท่านใด เสนอเป็นวันอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติในที่ประชุม
เลขานุการสภา	มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน
	มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
	-ไม่เห็นชอบ -
	-งดออกเสียง 1 เสียง

3.5 พิจารณาสมาชิกสภาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการทำงานโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุในตำบลป่าอ้อดอนชัย

ประธานสภา	ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ	สืบเนื่องมาจากเมื่อวาน (5 สิงหาคม 2557) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลป่าอ้อดอนชัยพร้อมกับชมรมผู้สูงอายุในตำบลป่าอ้อดอนชัย ได้ประชุมหารือในการจัดกิจกรรม เนื่องจากชมรมผู้สูงอายุฯ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ได้อุดหนุนการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ จำนวน 590,075 บาท กิจกรรมต่างๆ จำนวน 224,440 บาท การดำเนินการก่อสร้างอาคาร รอหนังสือยืนยันจากสำนักงานพัฒนาสังคมฯ ส่วนการจัดกิจกรรมต่างๆ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ได้โอนเงินงบประมาณให้กับชมรมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุม ได้ข้อสรุป มี 4 กิจกรรม คือ
	1)กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน 3 รุ่นๆละ 1 วัน ดังนี้
	-รุ่นที่ 1 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 หมู่ที่ 1-7
	-รุ่นที่ 2 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 หมู่ที่ 8-14
	-รุ่นที่ 3 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 หมู่ที่ 15-21
	2)กิจกรรมฝึกอาชีพหัตถกรรมจักรสานพื้นบ้าน จำนวน 3 รุ่นๆละ 1 วัน ดังนี้
	รุ่นที่ 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 หมู่ที่ 1-7
	-รุ่นที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 หมู่ที่ 8-14
	-รุ่นที่ 3 วันที่ 29 สิงหาคม 2557 หมู่ที่ 15-21
	3)กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำบายศรี จำนวน 2 วัน ได้แก่ วันที่ 11-12 กันยายน 2557
	4)กิจกรรมนันทนาการกีฬาพื้นบ้านของผู้สูงอายุ
	-ในส่วนคณะทำงานของพนักงานเทศบาลฯ ได้จัดไว้ดังนี้
	สำนักปลัดเทศบาล รับผิดชอบกิจกรรมที่ 1-2
	กองคลัง รับผิดชอบกิจกรรมที่ 3

กองการศึกษา รับผิดชอบกิจกรรมที่ 4

-ในที่ประชุม ต้องการให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการทำงานด้วย ดังนั้นจึงขออนุญาต ประธานสภาเทศบาลฯ ช่วยพิจารณาสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการใน 4 กิจกรรมนี้ด้วย

ประธานสภาฯ ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอรายละเอียดไปนั้น สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นพ้องหรือไม่ เข้าใจในกิจกรรมต่างๆ ก่อนที่จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เห็นควรจะแบ่ง สมาชิกสภาเทศบาล รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมอย่างไร

นายยุทธพงศ์ ไวยะกา เสนอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกคนร่วมเป็นคณะกรรมการทั้ง 4 กิจกรรม

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น หากไม่มีจะขอมติในที่ประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกคนร่วมเป็นคณะกรรมการทั้ง 4 กิจกรรม

เลขานุการสภาฯ มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง
-ไม่เห็นชอบ -
-งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

นายกเทศมนตรีฯ ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านที่จะช่วยงานในทุกกิจกรรม กองทุนสวัสดิการชุมชน การดำเนินงานยังไม่คืบหน้า ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 230 กว่าคนจะต้องหาสมาชิกเพิ่มอีก 85 คน ในที่ประชุมเมื่อวานได้แจกใบสมัครให้ประธานชมรมผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้านไปหมู่บ้านละ 5 คน กำหนดส่ง วันที่ 20 กันยายน 2557 จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลฯ ช่วยติดตามหมู่บ้านที่รับผิดชอบด้วย ในส่วนของฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ขอความร่วมมือ นางสมพินธุ์ กิตติยศ นางอรุณรัศมี คำภูแก้ว และนางสาวคณินนิตย์ พรหมมินทร์ ช่วยติดตามด้วย จึงอยากจะขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านได้ช่วยขับเคลื่อน กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าอ้อดอนชัย ซึ่งเป็นนโยบายสาธารณะ 7+1 ตามที่นายบัญญัติ ปันอินทร์ ได้เรียนไป

ประธานสภาฯ ขอเพิ่มเติมให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ติดตามควบคุมไปกับประธานผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้าน ในการติดตามหาสมาชิกให้ครบหมู่บ้านละ 5 คน

นายจรัส ทองคำ ผากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังนายกเทศมนตรีฯ ว่าหากทำไม่ได้อย่างที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ขอไว้ รู้สึกลำบากใจ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ

นายกเทศมนตรีฯ -เรื่องที่ 1 เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 เรื่องการเข้าประกวด คณะกรรมการหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขต ซึ่งขณะนี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ในที่ประชุมของคณะผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งในวันที่ 6 สิงหาคมนี้ หมู่ที่ 9 บ้านหนองหม้อ จะมีกิจกรรมการทำนาโยนร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ โดยกิจกรรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแปลงนาสาธิต ซึ่งเป็น

กิจกรรมที่ใช้ในการเข้าร่วมประกวดระดับเขต จึงขอเชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

-เรื่องที่ 2 การประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าอ้อดอนชัย โดยสำนักงานมาตรฐานการศึกษา จะเข้าประเมินในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านได้เข้าร่วมรับฟังการประเมินของสำนักงานมาตรฐานการศึกษาตามวันเวลาดังกล่าวด้วย

-เรื่องที่ 3 โครงการธรรมะสัญจรเพื่อความสามัคคี ประรองตอง สมานฉันท หมูบ้านรักษาстил 5 ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยจึงได้นิมนต์เจ้าอาวาสร่วมประชุม ประชาคม เพื่อปรึกษาหารือร่วมกับผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน จึงขอมอบหมายให้เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ จัดเตรียมในเรื่องของรถรับส่ง เจ้าอาวาสในแต่ละเขตด้วย

-ตอบคำถามเกี่ยวกับถนนสายบ้านปยุคำ ซึ่งทางผู้อำนวยการกองช่างและปลัด ได้แจ้งไปบางส่วนแล้ว ซึ่งถนนเส้นนี้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แต่เทศบาลฯ ก็ช่วยซ่อมแซมให้ใช้การได้ชั่วคราว เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนถนนชำรุดได้ง่าย ส่วนถนนหน้าเทศบาลฯ ได้รับแจ้งจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างว่ากำลังรอน้ำยาง เพื่อที่จะนำมาสร้างถนน หากล่าช้าเทศบาลฯจะจัดทำหนังสือสอบถามไปยังบริษัทรับเหมาก่อสร้างอีกครั้ง เพื่อให้เร่งมาดำเนินการสร้างถนนให้เร็วที่สุด

นายบรรจง สมศรี

-ชี้แจงเรื่องโครงการอบรมการนวดแผนโบราณ เป้าหมายให้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน ระยะเวลา 10 วัน โดยมอบหมายให้ประธาน อสม. หมู่ที่ 9 เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ ซึ่งได้รับงบประมาณจาก สปสช. จำนวนเงิน 44,900 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาหารและค่าวิทยากรฝึกอบรมในแต่ละวัน ซึ่งโครงการดังกล่าวที่จัดทำขึ้นนั้น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 และคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ไม่ได้ทราบเรื่องดังกล่าว จึงมีข้อสอบถามและสงสัยว่างบประมาณที่ใช้ไปมากเกินไปหรือไม่ และมีเงินคงเหลือจำนวนเท่าใด ซึ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 และคณะกรรมการหมู่บ้านต้องการให้ผู้ดำเนินโครงการชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวด้วย จึงขอปรึกษาหารือในสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เพื่อช่วยกันหาทางออกให้กับเรื่องนี้ด้วย

นายไพฑูรย์ สุวรรณทา

-ขอบคุณนายกเทศมนตรีและผู้อำนวยการกองช่าง ที่ชี้แจงเรื่องการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 14 บ้านปยุคำ ซึ่งขณะนี้กำลังรอวัสดุที่จะมาซ่อมแซมถนน กระผมจะนำเรียนชี้แจงให้ประชาชนหมู่ที่ 14 ได้รับทราบต่อไป

นายจำรัส ทองคำ

-เรื่องที่ 1 เรื่องศูนย์อพพร.ตำบลป่าอ้อดอนชัย ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์อยู่ที่ตุ้ยามหนองหม้อ เนื่องจากปัจจุบันไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่และช่วยเหลือประชาชน อยากสอบถามผู้เกี่ยวข้องว่าเราจะมีวิธีใดบ้างที่จะให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนในยามที่เกิดเหตุร้าย

-เรื่องที่ 2 หมู่บ้านหมู่ที่ 5,6,7,8,9 และ 19 ขอสนับสนุนค่าแรงจากเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ในการก่อสร้างประปาในฉาปนสถานหมู่บ้านหนองแสลับ

-เรื่องที่ 3 เรื่องการจัดทำโครงการต่างๆ ขอให้เทศบาลฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณ ให้จัดทำหลักฐานให้ชัดเจน มีการรายงานผล และแจ้งให้กับสมาชิกสภาได้รับทราบด้วย ว่าโครงการที่ได้ดำเนินการนั้นได้ดำเนินการถึงไหน อย่างไร มีผลดีผลเสียต่อประชาชน

อย่างไร หากมีปัญหาติดขัดหรือมีอุปสรรคในเรื่องใดก็จะได้สามารถช่วยกันหาทางออกและแก้ไข
ในเรื่องดังกล่าวต่อไป

- ประธานสภา -เรื่องศูนย์อพพร.ตำบลป่าอ้อดอนชัย ที่นายจรัส ทองคำ ได้สอบถามมานั้น เนื่องจากปัจจุบันยังไม่
มีนโยบายที่จะมอบหมายให้ผู้ใดอยู่ประจำศูนย์ อพพร. แต่อนาคตหากมีเจ้าหน้าที่ประจำจะแจ้งให้
ทราบอีกครั้ง
- นายกเทศมนตรีฯ -เรื่องที่จะก่อสร้างประปาในฉาปนสถานหมู่บ้านหนองแสลับ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องแจ้งให้กับหมู่บ้าน
ให้จัดทำหนังสือถึงเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย และชี้แจงด้วยว่าจะให้ทางเทศบาลฯ ช่วยเหลือใน
เรื่องใดบ้าง ทางเทศบาลฯ จะนำไปพิจารณาต่อไป
- นายจินดา สัตนาโค -รายงานความคืบหน้าของโครงการการฟื้นฟูภัยพิบัติแผ่นดินไหวพื้นที่ตำบลป่าอ้อดอนชัย ซึ่งได้รับ
งบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน อยู่จำนวน 2 รอบ รอบที่หนึ่งในวันที่ 11 กรกฎาคม
2557 จำนวน 220,000 บาท รอบที่สองในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 จำนวน 130,000 บาท รวม
งบประมาณ 350,000 บาท ซึ่งในเขตตำบลป่าอ้อดอนชัยมีบ้านเรือนเสียหายมากที่สุดจำนวน 44
หลัง เสียหายปานกลางจำนวน 162 หลัง อีกส่วนหนึ่งเสียหายเล็กน้อย ขณะนี้บ้านที่เสียหายกำลัง
อยู่ในขั้นตอนของการซ่อมแซม หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะแจ้งความคืบหน้าให้ท่านทราบอีก
ครั้ง
- เลขานุการสภา -เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ซึ่งจะมีนายอำเภอเมืองเชียงรายและนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา
15.00 น. ณ เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
- เรื่องการของบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อสร้างอาคารให้กับ
ผู้สูงอายุ ดิฉันได้รับแจ้งจากผู้อำนวยการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย
ว่าได้อนุมัติงบประมาณให้เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยเรียบร้อยแล้ว
- นางสมพินธุ์ กิตติยศ -ขอสอบถามผู้เกี่ยวข้อง เรื่องการซ่อมแซมสะพานข้ามไปหมู่บ้านป่าดิงงาม หมู่ 18 อยากทราบว่า
ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมแต่อย่างใด
- แจ้งเรื่องถนนสายบ้านริมลาว - ห้วยทราย ชำรุดเสียหายเป็นอย่างมาก ขอให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไป
ตรวจสอบและเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้ด้วย เนื่องจากประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาเดินทางลำบาก
มาก
- นายกเทศมนตรีฯ -เรื่องซ่อมสะพานข้ามไปหมู่ที่ 18 บ้านป่าดิงงามนั้น ขอให้ผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียด
- ซ่อมแซมถนนบ้านริมลาว-ห้วยทราย ขณะนี้ทางเทศบาลฯ ยังไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซม
หากมีงบประมาณจะรีบดำเนินการให้โดยด่วน
- นายสมพล บั้งเงิน -เรื่องที่นางสมพินธุ์ กิตติยศ แจ้งเรื่องสะพานข้ามไปหมู่บ้านป่าดิงงาม หมู่ที่ 18 ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของชลประทานจังหวัดเชียงราย กองช่างจะดำเนินการติดตามและแจ้งให้ท่านทราบ
ต่อไป

-ประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าภูมิภาคแม่ลาว จะเข้าบริการซ่อมไฟฟ้าฟรีให้กับประชาชนในเขตพื้นที่
โดยผู้ประสงค์จะซ่อมเป็นผู้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมเอง เริ่มวันนี้ หมู่ที่ 1,4,5,13,2, 3 วันที่
6 สิงหาคม 2557 หมู่ที่ 18,6,7,8,9,10 วันที่ 7 สิงหาคม 2557 หมู่ที่ 11,12,19,21,15,16,17
และวันที่ 8 สิงหาคม 2557 หมู่ที่ 20,14

ประธานสภาฯ

-ขอบคุณผู้อำนวยการกองช่าง

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเพิ่มเติม หากไม่มีขอปิดการประชุมสภาฯ และขอขอบคุณผู้ร่วมประชุม
ทุกท่าน

เลิกประชุมเวลา 17.30 น.

คณิงนิตย์ พรหมินทร์

(นางสาวคณิงนิตย์ พรหมินทร์)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ผู้บันทึกประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เรียบร้อยแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้อง

(นายยุทธพงศ์ ไวยะกา)
ประธานกรรมการ

(นายพรศักดิ์ ไชยชมภู)
กรรมการ

(นายไพฑูรย์ สุวรรณทา)
เลขานุการคณะกรรมการ

ลงนามแล้ว

(นายชिरาวุฒิ นันตะรัตน์)
ประธานสภาเทศบาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว
เห็นว่าครบถ้วนถูกต้อง

(นายยุทธพงศ์ ไวยะกา)
ประธานกรรมการ

(นายพรศักดิ์ ไชยชมภู)
กรรมการ

(นายไพฑูรย์ สุวรรณทา)
เลขานุการคณะกรรมการ

ลงนามแล้ว

(นายจำรัส ทองคำ)
ประธานสภาเทศบาล

